



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๖๘

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการทุกสำนัก

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ “ร่าง” ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอนั้นพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรต้องปรับแนวคิดโดยการทำงานเป็น Team work และทำงานในรูปแบบ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ (ไม่เสียใบไม้) โดยไม่ควรเน้นเฉพาะการบริการวิชาการแก่ชุมชน
แต่ต้องจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคณะ-สำนัก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีแผนการทำงานในเชิง
บูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหล่อหลอมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. เรื่องเงินรายได้ นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับถ่ายทอดมาจาก
ระดับประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน โดยต้องนำมาปรับให้เป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นนานาชาติ และ มหาวิทยาลัย GO ECO ด้วย

๓. ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

๓.๒ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ได้เผยแพร่ลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ประกอบกับในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างกำหนดไว้ ทุกหน่วยงานต้องเร่งจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานกับกองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศต่อไป

๔. ทุกหน่วยงานต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณผิดลบล โดยต้องใช้งบประมาณตามที่ได้รับจริง ซึ่งหากหน่วยงานใดใช้งบประมาณผิดลบลต้องมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแนวทางการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ